

Đơn vị:.....

**BẢNG CHẤM ĐIỂM KHỐI THI ĐUA 1**

**Điểm chuẩn: 1000 điểm**

STT	Chỉ tiêu	Điểm chuẩn	Điểm đơn vị tự chấm	Điểm Khối chấm
I	<b>Thực hiện Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện</b> (Mức phân đầu điểm trung bình các tiêu chí: 3.5) Mỗi 0.1 điểm trung bình của các tiêu chí tương đương 20 điểm	<b>700</b>		
II	<b>Công tác hành chính, kỷ luật kỷ cương và ứng dụng công nghệ thông tin.</b>	<b>100</b>		
1	- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch của Sở Y tế ban hành. - Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ. - Không thực hiện.	20 15 0		
2	- Không có cán bộ vi phạm giờ làm việc (CT-27/TU của Tỉnh ủy) - Mỗi trường hợp bị cấp trên hoặc báo chí phát hiện vi phạm giờ làm việc theo quy định (có biên bản hoặc bằng chứng cụ thể).	20 -10		
3	- Thực hiện tốt an toàn về cháy nổ, an toàn về điện. - Nếu để xảy ra cháy nổ, mất an toàn về điện.	20 -10		
4	- Đơn vị đảm bảo an ninh, không xảy ra mất cắp tài sản. - Nếu để xảy ra mất cắp tài sản của đơn vị.	20 -10		
5	Có ứng dụng các phần mềm tin học vào công tác quản lý và phục vụ công việc.	20		
III	<b>Công tác xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh vững mạnh.</b>	<b>100</b>		
1	- Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. - Nếu tổ chức Đảng vững mạnh tiêu biểu.	20 +10		



2	- Công đoàn cơ sở vững mạnh. - Công đoàn cơ sở vững mạnh được cấp trên khen thưởng.	20 +10		
3	- Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh vững mạnh. - Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh vững mạnh tiêu biểu.	20 +10		
4	Xây dựng cơ quan công sở văn hóa, xanh, sạch, đẹp.	20		
5	- Tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, có đăng ký và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. - Có tổ chức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Nếu có viên chức vắng học Nghị quyết không có lý do mỗi trường hợp vắng.	20 +10 - 5		
<b>IV</b>	<b>Công tác thi đua khen thưởng</b>	<b>100</b>		
1	Có triển khai học tập Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành	20		
2	- Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua; ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua. Tham gia đúng thành phần theo quy định. - Mỗi trường hợp tham gia không đúng thành phần - Mỗi trường hợp không tham gia	20 -10 -10		
3	Có thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng và phân công viên chức theo dõi công tác thi đua, khen thưởng.	20		
4	- Thực hiện đầy đủ báo cáo thi đua cho khối, Ngành. - Mỗi trường hợp thực hiện báo cáo không kịp thời	20 -10		
5	Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ thi đua, các văn bản hướng dẫn của cấp trên đầy đủ.	20		
	<b>Cộng:</b>	<b>1000</b>		

## \* NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### I. Quy định đề nghị khen thưởng:

Tổng cộng điểm chuẩn: **1000** điểm

Chọn 04 đơn vị có số điểm cao nhất để xem xét, bình chọn Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác theo quy định.

( Trong 04 đơn vị có số điểm cao nhất được xét chọn từ: 01 Đơn vị trong số 03 đơn vị chuyên khoa và 03 đơn vị trong số 06 Bệnh viện đa khoa ).

## II. Các nội dung không chế:

1. Hạ một bậc thi đua (từ hình thức khen thưởng cao xuống hình thức khen thưởng thấp hơn) đối với đơn vị vi phạm một trong các hình thức sau: đơn vị bỏ một kỳ sinh hoạt Khối, không trực tiếp ký kết giao ước thi đua, báo cáo thi đua không đầy đủ, kịp thời từ 02 lần trở lên.

2. Không xét khen thưởng đối với đơn vị vi phạm một trong các hình thức sau: đơn vị để xảy ra lãng phí, tham nhũng gây thiệt hại, thất thoát tài sản của đơn vị, vi phạm quy chế dân chủ cơ sở; không thực hiện báo cáo thi đua theo quy định từ 03 lần trở lên, để xảy ra điểm nóng để ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có đảng viên vi phạm chính sách sinh đẻ có kế hoạch, vi phạm Luật giao thông mà cơ quan có thẩm quyền thông báo về đơn vị, đơn vị mất an toàn (để xảy ra mất cắp tài sản, cháy nổ), không giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gây ~~thắc mắc~~.

## III- Quy trình đánh giá:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện, kết thúc năm công tác từng đơn vị tự đánh giá chấm điểm theo nội dung xây dựng bảng điểm của Khối đã thống nhất, kèm theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm, các chỉ tiêu đăng ký đạt được gửi cho đơn vị Khối trưởng để tổng hợp.

2. Đối với đơn vị Khối trưởng:

Tổ chức họp các đơn vị trong Khối thông qua kết quả tự chấm điểm của từng đơn vị, xem xét đơn vị dẫn đầu của khối, tổ chức bỏ phiếu kín (hoặc bằng hình thức giơ tay) bình xét Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, căn cứ tiêu chuẩn quy định đề nghị xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh. Thẩm quyền bỏ phiếu bình chọn khen thưởng là đại diện lãnh đạo đơn vị (Cấp trưởng hoặc Cấp phó).

Đơn vị được bình xét dẫn đầu Khối, gửi báo cáo thành tích về Khối trưởng trong thời gian 03 ngày (không tính ngày nghỉ).



TM. KHỐI THI ĐUA 1  
KHỐI TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN YHCT-PHCN  
Phạm Văn Chính